
สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์  

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกรท์ี่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ (๗๐๘) ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

 

--------------------------------------------------- 
 

๑. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุดใหม่  ประธาน  แจ้งถึงรักษาการรองอธิการบดี และรักษาการผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่าย
สารสนเทศ ที่ก ากับดูแลส านักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมาช่วยงานบริหารจัดการสารสนเทศ มก. ประกอบด้วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์  อุทโยภาศ  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ รักษาการผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ รุ่งสว่าง รักษาการผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  ที่ประชุมรับทราบ 

๒. สวัสดิการเย่ียมไข้บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดสวัสดิการเยี่ยมไข้บุคลากรของส านัก
บริการ คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรในยามเจ็บป่วย  หรือโอกาสต่าง ๆ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
โดยใช้งบประมาณในหมวดงบอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นจ านวนเงิน ๕๐ ,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่เน่ืองจาก
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณปี  ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงเสนอให้พิจารณาแหล่งเงินในการใช้จ่าย ๒  แหล่ง คือ  
           ๑. กองทุนส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

                 ๒. เงินในบัญชีนอก (บัญชีออมทรัพย์ มก.) 
             ที่ประชุมมีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินจากแหล่งเงินทั้ง ๒ แหล่ง  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะได้มีการประชุมหารือการใช้
จ่ายเงินกองทุนส านักบริการคอมพิวเตอร์ หากกรณียังไม่ชัดเจนในการใช้จ่ายเงินกองทุนให้ใช้จากบัญชีเงินนอก พร้อมทั้งมอบงาน
ทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสวัสดิการเยี่ยมไข้บุคลากรส านักบริการคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน 

๓.  แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และมติ ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการจ านวน ๑ ราย คือ  นางพจนีย์ อังกูรดีพานิชย์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๒๒๓๕/๒๕๕๘ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  ที่ประชุมรับทราบ และข้อเสนอแนะให้หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบบุคลากรในฝ่ายที่ถึงเกณฑ์การท าต าแหน่งระดับช านาญการให้แจ้งเร่งท าผลงาน เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาส 

๔. การจัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สบค.  ตามที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดสวัสดิการ
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรส านัก บริการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ไป แล้วน้ัน และจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินราย ได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันอังคารที่ ๑๑สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เห็นชอบอนุมัติให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มกับบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  ให้กับผู้บริหารและ
บุคลากรของส านักบริการคอมพิวเตอร์  จ านวน ๘๗ คน เป็นเงิน ๓๓,๐๖๐ บาท   โดยเริ่มความคุ้มครอง ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สิ้นสุด ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ในการน้ี  จึงสรุปรายละเอียดการใช้สิทธ์ิเข้ารับการรักษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารแนบ  บุคลากรทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับความคุ้มครอง ผลประโยชน์ เงื่อนไข และข้อยกเว้น ได้ที่ 
ที่เว็บฝ่ายบริหารและธุรการ งานทรัพยากรบุคคล ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้งานทรัพยากรบุคคลน ารายชื่อโรงพยาบาล
ที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ไว้ที่เว็บฝ่ายบริหารและธุรการ งานทรัพยากรบุคคล 

๕. การเช่าพื้นที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ตามที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเช่าพื้นที่ส านักบริการ
คอมพิวเตอร์น้ัน คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเม่ือวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ประชุมรับทราบ 

๖. รายงานความก้าวหน้าโครงการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาส ๓  งานแผนฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาส ๓ ซ่ึงสรุปความก้าวหน้า ได้ดังน้ี  
           - ฝ่ายบริหารและธุรการ มีจ านวน ๔ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการเสร็จสิ้น - โครงการ / กิจกรรม  อยู่ระหว่าด าเนินการ ๔ 
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โครงการ / กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ - โครงการ / กิจกรรม             
          - ฝ่ายอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจ านวน ๓  โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการเสร็จสิ้น - โครงการ / กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๓ โครงการ / กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ - โครงการ / กิจกรรม  
          - ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ มีจ านวน ๒๘  โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการเสร็จสิ้น ๗ โครงการ / กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๑๘ โครงการ / กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ ๓ โครงการ / กิจกรรม  
          - ฝ่ายระบบสารสนเทศ มี จ านวน ๓ โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการเสร็จสิ้น - โครงการ / กิจกรรม อยู่ระหว่าด าเนินการ ๓ 
โครงการ / กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ - โครงการ / กิจกรรม  
          - ฝ่ายบริการสารสนเทศ มีจ านวน ๗  โครงการ / กิจกรรม ด าเนินการเสร็จสิ้น - โครงการ / กิจกรรม อยู่ระหว่าด าเนินการ ๗ 
โครงการ / กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ - โครงการ / กิจกรรม  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงเสนอมาเพื่อทราบ ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้แต่ละฝ่ายปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อีกครั้งหน่ึง เพื่อน ารายงานผลการด าเนินงานโครงการไตรมาสที่ ๓ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักบริการคอมพิวเตอร์ใน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๗. การให้บริการห้องอบรม เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องการให้บริการห้องอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่กระทบกับระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริการสารสนเทศ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ฯ เสนอให้มีการจัดท าแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การ
ขอใช้บริการห้องอบรม ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ และมอบหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศจัดท าแบบฟอร์มดังกล่าวข้างต้นให้ครอบคลุม
ทุกเรื่อง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน โดยผ่านการตรวจทานความครบถ้วนของแบบฟอร์มจากรองผู้อ านวยการ (ผศ. ดร. ชวลิต 
ศรีสถาพรพัฒน์) 

๘. ระบบกิจกรรมนิสิต หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายงานว่าปัจจุบันพบปัญหาความไม่ชัดเจนเก่ียวกับการจุดติดตั้ง
เซิร์ฟเวอร์ของระบบดังกล่าวข้างต้น จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติ ที่ประชุมรับทราบ และผู้อ านวยการจะน าเรื่องหารืออาจารย์ปัญญา 
เหล่าอนันต์ธนา อีกครั้งหน่ึง 

๙. ระบบ Mac learn ตามที่อาจารย์ ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการพัฒนา
ระบบ Mac learn ขึ้นใช้งานน้ัน ปัจจุบันพบว่ากรณีผู้ใช้งานมีปัญหาจะโทรศัพท์มาสอบถามที่ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงเสนอให้เพิ่มหน้าจอผู้ประสานงา นระบบดังกล่าวบนเว็บ ที่ประชุมเห็นชอบและผู้อ านวยการรับจะน า
เรื่องหารืออาจารย์ ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ ต่อไป 

๑๐. ขออนุมัติจัดซื้อกล้องวิดีโอ เพื่อแก้ไขปัญหาการรับภาพที่ไม่ชัดเจนระหว่างการทอดไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ  ฝ่ายบริการสารสนเทศ จึง
ขอเสนออนุมัติจัดซ้ือกล้องวิดีโอ ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ และให้ประสานงานไปงานแผนและพัสดุ เพื่อหาแหล่งเงินในการจัดซ้ือต่อไป 

๑๑. ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ๗๐๘ ชั้น ๗ อาคารส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
 

------------------------------------------- 
 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง  
ตรวจ/ทานโดย :  นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์  
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